



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๑๓๖/๒๕๖๑ สังกัด ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการเสนอชื่อ/สมัคร และการหยั่งเสียงของผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองบุคคลที่ได้รับการหยั่งเสียงดังกล่าวข้างต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
๒. อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มิมีรายชื่อข้างต้น เตรียมการนำเสนอวิสัยทัศน์ ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที โดยใช้ไฟล์นำเสนอชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสาร และเตรียมไฟล์ประกอบการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป และเตรียมการตอบข้อคำถามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายหลังจากการนำเสนอด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา